
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2019, Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền có 151 chi đoàn với 6071 đoàn viên. Trong đó 140 chi đoàn trực thuộc 16 Liên chi, 01 Chi đoàn Cán bộ, 01 Chi đoàn Giảng viên và 01 chi đoàn đào tạo liên kết với Đại học Middlesex. Với những đặc điểm về đoàn viên và tổ chức đoàn trực thuộc như trên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền có những thuận lợi và khó khăn sau:

1. Thuận lợi:

Hoạt động của Đoàn Thanh niên Học viện luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng uỷ - Ban Giám đốc cũng như các khoa, phòng và các tổ chức đoàn thể trong Học viện. Đây là nguồn động viên rất to lớn đối với Ban chấp hành Đoàn Học viện trong quá trình hoạt động.

Năm 2019 số lượng đoàn viên là 151 chi đoàn và với đặc điểm 100% sinh viên là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là một thế mạnh về nhân lực sẵn sàng tham gia vào mọi hoạt động phong trào Đoàn. Song song với sự phát triển nhanh chóng về số lượng, chất lượng đoàn viên cũng được bồi dưỡng nâng cao. Cùng với quá trình đào tạo - giáo dục lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn, các đoàn viên bao gồm cả cán bộ, giảng viên và sinh viên đều được tạo điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều đoàn viên - sinh viên đã được kết nạp Đảng ngay trong quá trình học tập tại trường. Đó là những yếu tố vô cùng thuận lợi, góp phần quyết định việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong năm 2019.



Điểm thuận lợi đặc thù là đoàn viên - sinh viên Học viện được học tập, rèn luyện trong một môi trường nghiên cứu, học tập lý luận Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh có hệ thống; thường xuyên được thông báo tình hình thời sự trong nước và quốc tế; học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, được tổ chức và quản lý chặt chẽ theo 03 cấp Chi đoàn, Liên chi và Đoàn Học viện, nhiều sinh viên là đảng viên trong độ tuổi đoàn. Đoàn viên - sinh viên tốt nghiệp ra trường cũng như đang học tập, rèn luyện tại Học viện có bản lĩnh chính trị vững vàng, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu của xã hội. Tư tưởng đoàn viên - sinh viên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thái độ học tập, rèn luyện tốt, say mê với ngành nghề đã lựa chọn.

Nhìn chung đoàn viên - sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đa số có phẩm chất chính trị tốt, có lối sống lành mạnh, có trí tuệ, chăm chỉ học tập và nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động vì cộng đồng. Đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học. Nhiều gương cán bộ trẻ, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, công tác tốt.

2. Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi trên, trong năm học qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện cũng đã gặp không ít khó khăn trong hoạt động, đó là:

- Một bộ phận đoàn viên - sinh viên vẫn còn thiếu ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, tu dưỡng đạo đức; còn thiếu và yếu về kỹ năng sống và học tập; tình trạng lười suy nghĩ, tìm tòi trong học tập, nghiên cứu khoa học còn khá phổ biến, một số ít có biểu hiện tiêu cực trong học tập, thi cử; vẫn còn xuất hiện tình trạng chạy theo lối sống thực dụng; các hiện tượng tiêu cực trong sinh viên; một bộ phận sinh viên không quan tâm tới các hoạt động tập thể, hoặc hoạt động mang tính mang tính đối phó, hình thức; ý thức tổ chức kỷ luật còn kém.

- Mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng như âm mưu "Diễn biến hoà bình", sự chống phá quyết liệt của các phần tử phản động, thù địch ở trong và ngoài nước hàng ngày, hàng giờ vẫn len lỏi, nhen nhóm trong đời sống xã hội cũng đã ảnh hưởng không ít đến tư tưởng, lối sống của đoàn viên - sinh viên Học viện.

- Số lượng đoàn viên - sinh viên tuy nhiều song đôi khi các hoạt động đoàn vẫn còn gặp phải những khó khăn nhất định như: kinh phí hoạt động còn hạn chế, địa điểm sinh hoạt, hình thức quản lý, phương thức hoạt động chưa phong phú... Mặt khác, các đoàn viên từ năm thứ 3, 4 phải trải qua quá trình kiến tập, thực tập và các kỳ thi nên thời gian hoạt động Đoàn rất ít đã gây ra sự thiếu hụt các cán bộ đoàn chủ chốt ở các cấp. Đôi lúc BCH Đoàn Học viện còn chưa đáp ứng được những yêu cầu của công tác Đoàn bởi đa số thành viên trong BCH là sinh viên nên mỗi năm lại phải có sự bổ sung để thay thế những Ủy viên BCH đã ra trường. Điều này tạo ra sự chênh lệch về trình độ, kỹ năng, phong cách làm việc giữa các uỷ viên trong BCH. Do đặc thù là đoàn trường học nên các cán bộ đoàn hầu hết là sinh viên, do vậy hoạt động vẫn mang tính kinh nghiệm, thiếu kiến thức và nghiệp vụ Đoàn,...

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song tuổi trẻ Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tích cực phát huy những thế mạnh, khắc phục hạn chế để đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên và đã thu được nhiều kết quả trong năm 2019.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC NĂM 2019.

1. Công tác giáo dục

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được BCH Đoàn Học viện coi là nhiệm vụ hàng đầu, là nhân tố quyết định đảm bảo cho toàn bộ hệ thống chính trị của Học viện luôn ổn định và phát triển, trong đó, tổ chức Đảng đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể là lực lượng xung kích thực hiện. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng uỷ Học viện coi trọng và lãnh đạo thực hiện không chỉ vì ý nghĩa quyết định của nó mà còn do chính chức năng,

nhiệm vụ của Học viện quy định. Giáo dục chính trị, tư tưởng vừa để hoàn thành nhiệm vụ của một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vừa để hướng dẫn đoàn viên - sinh viên, những cán bộ làm công tác tư tưởng văn hoá trong tương lai biết làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong môi trường công tác sau này.

Dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên, Đoàn Thanh niên Học viện đã đặc biệt quan tâm, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Ban thường vụ Đoàn Học viện đã chỉ đạo xây dựng nhiều phong trào, nhiều hoạt động phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung, vừa có ý nghĩa giáo dục, vừa có tác dụng cổ vũ, động viên thế hệ trẻ Học viện tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, sống và học tập theo pháp luật.

Giáo dục nâng cao nhận thức chính trị của thanh niên được triển khai thường xuyên và đạt kết quả tốt. Việc quán triệt, học tập các Nghị quyết hội nghị trực tuyến “Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham gia các buổi tọa đàm khoa học với các chủ đề “ Tuyên ngôn Đảng Cộng sản và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” do Trung ương Đoàn tổ chức, tham dự Báo cáo chuyên đề “Kinh nghiệm viết bài và đăng bài quốc tế” do Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh tổ chức. Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã cùng phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình “Thông tin về việc truyền đạo trái phép trong sinh viên” nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của đoàn viên trước sự lôi kéo của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước. Như vậy, thế hệ trẻ Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng tuổi trẻ cả nước và Thủ đô có đủ bản lĩnh, vững vàng đối đầu với thử thách trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế và trong tình hình các thế lực thù địch tăng cường “Diễn biến hòa bình” chống phá sự nghiệp đổi mới của đất nước ta.

Như vậy, thế hệ trẻ Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng tuổi trẻ cả nước và Thủ đô có đủ bản lĩnh, vững vàng đối đầu với thử thách trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế và trong tình hình các thế thù địch tăng cường “Diễn biến hòa bình” chống phá sự nghiệp đổi mới của đất nước ta.

Phong trào phát động *Sinh viên 5 tốt* đã được đẩy mạnh trong các cấp bộ đoàn toàn Học viện. Trong các kỳ thi, các Liên chi đoàn đều ký cam kết thực hiện kỳ thi an toàn, nghiêm túc và phổ biến cam kết đến các đoàn viên, sinh viên. Chất lượng học tập được nâng lên rõ rệt. Các hoạt động giáo dục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, nhiều hoạt động đã được tổ chức ở các cấp Liên chi, chi đoàn: Các CLB thi Olympic các môn chuyên ngành; tổ chức Sân chơi lịch sử; nhịp cầu Tuyên giáo; CLB Những nhà lãnh đạo và quản lý tương lai. CLB sinh viên nghiên cứu khoa học được thành lập. Ngoài ra các CLB sở thích hoạt động hiệu quả như đội Văn nghệ Xung kích, đội Tình nguyện Xung kích, đội Thanh niên Vận động Hiến máu CLB Guitar, CLB Võ thuật, CLB Văn hóa Hàn Quốc, CLB Bóng rổ...

Các hoạt động nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần dân tộc trong cán bộ, đoàn viên được tăng cường thông qua các hoạt động tình nguyện, chia sẻ cộng đồng, các hoạt động giúp đỡ nhau trong học tập, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Hiến máu nhân đạo”, quyên góp ủng hộ sách vở, đồ dùng cho đồng bào các tỉnh phía Bắc bị lũ lụt tháng 01 năm 2019, tổ chức các chương trình tri ân, tưởng nhớ công lao của các thế hệ cha anh đi trước như chương trình “Tiếp lửa truyền thống” kỉ niệm ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam, tổ chức lễ dâng hoa tượng Bác nhân nhân 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 129 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh... tổ chức các chương trình tri ân, quyên góp ủng hộ sách vở, giá sách đồ dùng cho đồng bào gặp khó khăn như Cao Bằng vào tháng 04 năm 2019 do Liên chi Đoàn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Xây dựng Đảng chủ trì.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường *văn hóa học đường* đối với các đối tượng học sinh, sinh viên; đoàn viên giáo viên, giảng viên trẻ được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Phối hợp các phòng, ban trong Học viện, Đoàn thanh niên Học viện tổ chức *Đội cờ đỏ* kiểm tra quy định *văn hóa học đường* trong năm học. Kết quả, thái độ thực hiện văn hóa học đường của đoàn viên - sinh viên đã có nhiều chuyển biến tích cực: Tình trạng bỏ giờ, bỏ tiết giảm xuống, việc đi học đúng giờ, mặc trang phục và đeo thẻ được thực hiện cơ bản đúng theo quy định. Các chiến dịch truyền thông được thực hiện bởi chính các đoàn viên - sinh viên của trường, bằng cách sử dụng những hình ảnh và thông điệp truyền thông hấp dẫn, tạo sức hút lớn tới đông đảo đoàn viên - sinh viên Học viện.

Các hội thảo đã góp phần định hướng cho sinh viên trong việc định hướng học tập, tìm kiếm nghề nghiệp, góp phần xây dựng đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nổi bật có hội thảo khoa học với chủ đề: "60 năm tác phẩm Đạo đức cách mạng - Giá trị lý luận và thực tiễn" do Liên chi Đoàn Tư tưởng Hồ Chí Minh với khoa chủ quản tổ chức.

2. Phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc"

Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện, sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, BCH Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo và tổ chức động viên, cổ vũ tuổi trẻ Học viện Báo chí và Tuyên truyền xung kích, đi đầu, tích cực rèn luyện, học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học được Đoàn Học viện đẩy mạnh quan tâm. Trước tiên là việc xây dựng hệ thống thông tin liên lạc trong Đoàn Học viện tới cấp liên chi và chi đoàn.

Phong trào nghiên cứu khoa học trong cán bộ trẻ và sinh viên tiếp tục được quan tâm triển khai, rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được triển khai thực hiện, nhiều đề tài đạt loại xuất sắc cấp Học viện. Phong

trào nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ trẻ cũng được nâng cao. Chi đoàn cán bộ giáo viên cũng đã làm tốt vai trò khuyến khích động viên đoàn viên - sinh viên vừa tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa chủ động bố trí thời gian hợp lý để tham gia nghiên cứu khoa học và học nâng cao trình độ chuyên môn. Trong năm học, đã có nhiều đoàn viên là cán bộ trẻ đã hoàn thành chương trình và được cấp bằng Thạc sỹ, nhiều Đề tài khoa học các cấp do cán bộ trẻ đứng ra chủ trì, nhiều bài báo khoa học có chất lượng của cán bộ giảng dạy trẻ Học viện đã được đăng tải trên các tạp chí khoa học danh tiếng. Các đoàn viên trẻ đã chủ động, tìm tòi, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động lắng ý kiến phản hồi của sinh viên về phương pháp giảng dạy đồng thời đạt kết quả cao trong học tập ở bậc cao học và được chuyển tiếp nghiên cứu sinh, được nhận các suất học bổng du học ở nước ngoài. Một số cán bộ trẻ đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng trong các đơn vị của Học viện. Họ đã chủ động, tìm tòi, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động lắng ý kiến phản hồi của sinh viên về phương pháp giảng dạy đồng thời đạt kết quả cao trong học tập ở bậc cao học.

Phong trào xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh, thanh lịch trong Nhà trường và ngoài xã hội được triển khai sôi nổi và đã có những chuyển biến rõ nét. Đoàn Học viện đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, đa dạng nhằm xây dựng cho đoàn viên, thanh niên ý thức trân trọng, giữ gìn, bảo tồn những giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh trong và ngoài Nhà trường. Các phong trào “Xây dựng môi trường giáo dục sạch đẹp - văn minh - lịch sự”, “Phòng ở kiểu mẫu”; “Văn minh học đường”....được tổ chức bài bản và duy trì đều đặn. Chỉ đạo TNXK tổ chức hoạt động tình nguyện trao đổi sách cho đoàn viên. Các phong trào nhằm giữ gìn kỷ cương học đường được triển khai thường xuyên. Các liên chi đoàn đã chủ động phối hợp tổ chức phong trào “Ôn tập chất lượng, thi nghiêm túc”. Tình

trạng bỏ giờ, đi học muộn, nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, vi phạm qui chế đào tạo, qui chế sinh viên đã được hạn chế.

Đoàn Học viện đã thường xuyên phối kết hợp với nhiều trường đại học, cao đẳng, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị ở khu vực Hà Nội và một số địa phương duy trì việc tổ chức các hoạt động qui mô lớn trên mọi mặt như các hoạt động từ thiện, nhân đạo, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, hội thảo khoa học, tình nguyện vì cộng đồng... Các hoạt động này được đánh giá cao và mang lại hiệu quả xã hội tốt đẹp.

Các hoạt động giao lưu trong nước và quốc tế cũng được tăng cường nhằm tạo cơ hội để tuổi trẻ Học viện được giao lưu, trao đổi văn hóa và kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học. Một số hoạt động giao lưu được chủ động thực hiện ở cấp liên chi và chi đoàn, chú trọng tăng cường giao lưu trao đổi thanh niên, sinh viên Việt Nam - Lào. Đặc biệt, trong năm 2019, Đoàn Học viện đã tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm mô hình công tác giữa đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền với đoàn đại biểu cán bộ đoàn TNND cách mạng Lào..

Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của đoàn viên - sinh viên Học viện. Tham gia tình nguyện đã trở thành nhu cầu không thể thiếu của tuổi trẻ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Điều đó khẳng định đoàn viên - sinh viên Học viện không chỉ hăng say trong học tập, nghiên cứu khoa học mà còn có một tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng, với xã hội, đó chính là hình ảnh tiêu biểu của người trí thức trẻ hôm nay trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Tiêu biểu như: Tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi 2019: Phân công Đội Sinh viên tình nguyện Dịch Vụ Hậu hỗ trợ tại các điểm thi Tốt nghiệp THPT trên địa bàn phường, đội TNKK hỗ trợ thi Năng khiếu Báo chí tại Học viện. Trong năm 2019, Ban Chấp hành Đoàn trường đã tổ chức các hoạt động

xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của đoàn viên - sinh viên Học viện. Tiêu biểu như: chương trình “Chuyến xe về quê đón Tết Kỷ Hợi 2019” tại các tỉnh Đông Bắc, chương trình “Mùa hè xanh 2019” tại Nghệ An.

Không chỉ tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động tình nguyện trong các dịp hè, Đoàn Học viện xác định các hoạt động tình nguyện phải được triển khai một cách thường xuyên liên tục trong năm. Có rất nhiều mô hình hoạt động tình nguyện được triển khai tình nguyện giữ gìn cảnh quan môi trường giảng đường, ký túc xá xanh - sạch - đẹp; sinh viên tình nguyện hiến máu nhân đạo; sinh viên tình nguyện dạy học tại các Trường trẻ em SOS. Các hoạt động tình nguyện giúp đỡ nhau trong học tập cũng được tổ chức tốt như thành lập các nhóm sinh viên tình nguyện dạy tiếng Việt cho sinh viên Lào, tổ chức đi vận động quyên góp hỗ trợ các sinh viên nghèo;... Đoàn Học viện đã tổ chức 2 đợt Hiến máu nhân đạo thường niên, huy động hàng trăm lượt đoàn viên tham gia.

Trong năm 2019, Đoàn Học viện đã thực hiện một số hoạt động tình nguyện nổi bật như: CLB Thanh niên vận động hiến máu Đoàn Học viện tham gia hoạt động tích cực và thường xuyên trong các hoạt động của Hội Thanh niên vận động hiến máu TP Hà Nội và chi hội 06 - 01. Ngoài ra, đội Tình nguyện xung kích Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền thường xuyên có buổi chiếu phim miễn phí cho đoàn viên - sinh viên trong và ngoài Học viện...

3. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Năm học 2019, Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đề nghị khen thưởng và trao nhiều giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Các sân chơi trí tuệ tiếp tục được tổ chức với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với đặc thù chuyên môn của từng đơn vị. Các hoạt động hỗ trợ

phát triển kỹ năng công tác, học tập của cán bộ trẻ và sinh viên được khởi động triển khai mạnh mẽ từ đầu năm học. Các hoạt động nhằm tạo các kênh thông tin để sinh viên trao đổi phương pháp, kinh nghiệm học tập, thi cử được tổ chức hiệu quả, các Hội thi Olympic chuyên ngành. Đoàn Học viện cũng đã triển khai hướng các hoạt động tình nguyện gắn liền với chuyên môn, các hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập theo phương pháp học tập tiên tiến, tích cực làm việc theo nhóm; triển khai các lớp đào tạo, các cuộc thi về kỹ năng thuyết trình và kỹ năng làm việc theo nhóm... tất cả những hoạt động tạo nên sự khởi sắc, nét đặc sắc riêng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ và trở thành hoạt động thường niên, được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, luôn luôn được đổi mới và có tính sáng tạo. Năm học 2019, đã có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức vừa thu hút đoàn viên - sinh viên vào các hoạt động bổ ích, thiết thực, tránh xa các tệ nạn xã hội vừa đáp ứng nhu cầu sở thích của đoàn viên - sinh viên, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên, sinh viên rèn luyện, học tập. Hàng loạt các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác như Dạ khúc tháng Tư của LCD Khoa Xuất bản, Halloween của LCD Khoa Quan hệ quốc tế, Nhật kí 20 của LCD Kinh tế... đã được tổ chức.

Năm 2019, Đoàn Học viện cũng đã phối hợp với nhà trường tổ chức “Ngày hội tư vấn tuyển sinh AJC OPEN DAY” 2019 thu hút hơn 2000 học sinh các trường cấp III trong và ngoài Hà Nội đến tham dự... Tham dự các hoạt động Hội trại, văn nghệ thể thao tại Hội Báo toàn quốc năm 2019 do Học viện và cụm đoàn trường học Đoàn Khối tổ chức. Tham dự Giải bóng đá HCMA OPEN CUP 2019 chào mừng Tháng Thanh niên 2019 do Đoàn Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức. Cử đoàn viên hỗ trợ công tác tổ chức chương trình Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 8/3 do Công đoàn Học viện và

Công đoàn Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức. Tham gia Giải bóng đá Tứ hùng do Đoàn Đại học Nội vụ HN tổ chức. Triển khai các hoạt động trong chuỗi hoạt động chào Tân sinh viên K39 - Welcome to AJC, chuẩn bị các nội dung truyền thông, tổ chức khai mạc Giải bóng đá sinh viên thường niên AJC Cup với sự tham gia của 25 đội bóng nam - nữ gồm đến từ các Liên chi, đội bóng đá nam chi đoàn cán bộ - giảng viên AJC và đội bóng đá nam Học viện CTQG Hồ Chí Minh... Những hoạt động này không chỉ giáo dục về đạo đức, văn hóa, thể chất, thẩm mỹ mà qua đó còn phát huy nhiều khả năng của sinh viên như tăng cường hiểu biết kiến thức xã hội, kiến thức chuyên ngành, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình trước đông người, rèn luyện tài năng, phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân xuất sắc cả về đức, tài để bổ sung cho lực lượng nòng cốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện.

Nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội cho đoàn viên - sinh viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt là nội dung quan trọng được Đoàn Học viện quan tâm. Các Ban Phong trào, Văn Phòng, Tổ chức - Kiểm tra, Học tập - Hướng nghiệp, Truyền thông - Đối ngoại hoạt động ngày một hiệu quả. Qua đó, đã có nhiều cán bộ đoàn và đoàn viên có năng lực, kỹ năng công tác tốt, được rèn luyện trở thành những cán bộ đoàn giỏi ở các chi đoàn, liên chi đoàn và Đoàn trường. Nhiều người trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên sau khi tốt nghiệp ra trường được tham gia những vị trí quan trọng trong hệ thống các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội.

Năm 2019, Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đề nghị khen thưởng và trao nhiều giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Trong Hội nghị Tập huấn và Tổng kết Công tác Đoàn trường học năm học 2018– 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2019 – 2020, Đoàn Thanh niên Học viện đã vinh dự nhận được bằng khen các cấp:

Cấp TW Đoàn (1 bằng khen tập thể, 2 bằng khen cá nhân), cấp Đoàn khối (3 bằng khen tập thể, 7 bằng khen cá nhân), danh hiệu Sinh viên 5 tốt (4 sinh viên).

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng

4.1. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn

a. Công tác đoàn viên

Cùng với việc quan tâm chỉ đạo việc xây dựng tổ chức, Ban Thường vụ Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã coi trọng và giành sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt cho việc nâng cao chất lượng đoàn viên coi đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng các hoạt động của Đoàn.

- Hàng năm, vào đầu năm học mới Ban Chấp hành Đoàn Học viện đã chỉ đạo Đoàn các đơn vị trực thuộc chủ động làm thủ tục chuyển sinh hoạt cho sinh viên ra trường và tiếp nhận sinh hoạt đối với những sinh viên mới nhập trường, đồng thời rà soát lại toàn bộ việc quản lý đoàn viên của đơn vị.

- Công tác quản lý và phân loại đoàn viên cũng được các Liên chi, chi đoàn thực hiện theo đúng qui định.

b. Công tác cán bộ

Xác định công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Học viện đã chỉ đạo các Liên chi, chi đoàn trực thuộc thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo và tổ chức của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Chủ trương đưa các hoạt động về cơ sở cũng không ngoài mục đích nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực tổ chức cho cán bộ Đoàn. Hàng trăm cán bộ Đoàn đã được tham gia tập huấn thông qua nhiều hình thức như các lớp tập huấn, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, các hội nghị giao ban, các cuộc họp triển khai, các buổi làm việc, giao nhiệm vụ phụ trách và triển khai tổ chức các hoạt động... Thông qua các hoạt động và cách làm này đã có tác dụng nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động cho cán bộ Đoàn, đưa hoạt động cấp Liên chi, Chi đoàn vào nền nếp. Trong năm học, tình hình thay đổi nhân sự ở cả 3 cấp Đoàn trường, liên

chi, chi đoàn diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên việc kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn các cấp Đoàn trường, Liên chi, chi đoàn đã được các tiến hành khá kịp thời và đảm bảo đúng nguyên tắc của Điều lệ Đoàn.

c. Công tác tổ chức của Đoàn

Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến nay có 16 Liên chi đoàn trực thuộc, công tác tổ chức của Đoàn được quan tâm củng cố và đưa vào nề nếp. Để Đoàn thanh niên thực sự vững mạnh, phát huy được vai trò xung kích của mình thì các Liên chi đoàn, đặc biệt là tổ chức Chi đoàn phải thực sự là hạt nhân trong mọi hoạt động. Xác định được vai trò quan trọng như vậy của tổ chức chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Học viện đã phát động và chỉ đạo các Liên chi Đoàn chú trọng việc phát triển và nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng hoạt động của Chi đoàn, làm cho Chi đoàn đủ sức mạnh là hạt nhân thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên vào các hoạt động của Đoàn và các hình thức sinh hoạt xã hội thích hợp với tuổi trẻ, qua đó góp phần giáo dục, rèn luyện chăm sóc và bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên, sinh viên. Tiêu biểu có Liên chi đoàn Quan hệ quốc tế trong học thường kỳ có thêm nội dung đánh giá năng lực và phẩm chất đạo đức của từng ủy viên Ban Chấp hành Liên chi.

Việc trao đổi thông tin giữa Đoàn Học viện và các tổ chức đoàn trực thuộc được thực hiện dưới nhiều hình thức, trong đó hình thức email đang được khai thác và sử dụng có hiệu quả.

4.2. Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên - sinh viên được Đảng ủy Học viện và Đoàn thanh niên xác định là nhiệm vụ thường xuyên trong suốt quá trình đào tạo. Từ nghị quyết của Đảng bộ tiến tới xây dựng kế hoạch công tác phát triển Đảng, giúp đoàn viên - sinh viên xác định lý tưởng và động cơ vào Đảng đúng đắn. Nhận thức và trách nhiệm của Đoàn Thanh niên trong công tác tham gia xây dựng Đảng đã được xác định rõ, hiệu quả công tác

Đoàn tham gia xây dựng Đảng nói chung, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng nói riêng được nâng cao, tạo ra nhiều nhân tố mới trong việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên từ đoàn viên - sinh viên. Công tác nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và chất lượng đối tượng Đảng để giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp đã được thực hiện ngày càng hiệu quả, có kế hoạch cụ thể, nội dung phù hợp dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn của Đảng trong phát triển đảng viên. Sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa chi đoàn, liên chi, chi bộ, Đoàn thanh niên làm cho công tác phát triển Đảng đi vào nề nếp, bảo đảm về chất lượng. Đảng bộ đã lãnh đạo Đoàn Thanh niên phát động nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, nhiều hoạt động phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung, có ý nghĩa giáo dục, cổ vũ động viên thanh niên, sinh viên tích cực rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, qua đó đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu hàng ngàn đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú để xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Một điểm thuận lợi nữa là hầu hết đoàn viên - sinh viên Học viện đều có ý thức chính trị tốt có nhiều phấn đấu trong học tập và rèn luyện và mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đại hội các chi đoàn, Liên chi đoàn và Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành được Ban Tổ chức - Kiểm tra theo dõi và hướng dẫn để đảm bảo đúng quy định, điều lệ Đoàn.

5. Công tác chỉ đạo, phối hợp

Công tác chỉ đạo đã được đổi mới và thu được nhiều kết quả tốt. Các Liên chi và Chi đoàn nắm bắt thông tin kịp thời và hoàn thành công việc đúng yêu cầu, tiến độ. Tuy nhiên, do đặc thù là sinh viên nên việc trao đổi thông tin khi có việc đột xuất thường gặp khó khăn do cán bộ đoàn đang trong giờ học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp nắm bắt và quản lý tốt tuy nhiên các tổ chức đoàn trực thuộc chưa làm tốt công tác này. Một số Liên chi, Chi đoàn không kiểm tra hòm thư thường xuyên nên không nắm bắt được thông tin được thông báo

Công tác xã hội hóa các nguồn lực để hỗ trợ hoạt động của Đoàn còn gặp khá nhiều khó khăn. Nhiều chương trình tổ chức theo quy mô lớn nhưng thiếu kinh phí nên chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu

6. Đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu của năm học

Về cơ bản, Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hoàn thành chỉ tiêu năm 2018 - 2019. Trong năm 2018 - 2019, các hoạt động diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đặc biệt đã dần dần hình thành xu hướng phát triển những phong trào có tính thiết thực, lâu dài và hướng đến tính chuyên nghiệp; công tác giáo dục được tập trung chỉ đạo đồng bộ, kịp thời; tổ chức nhiều hoạt động với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đoàn viên - sinh viên. Công tác tuyên truyền có nhiều nét mới, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời biết vận dụng chuyên môn, nghề nghiệp một cách có hiệu quả, các hoạt động của Đoàn Học viện đã lan rộng và để lại ấn tượng trong đoàn viên Học viện nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói riêng.

Ban chấp hành Đoàn Học viện đã thực hiện tốt chức năng trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua của tuổi trẻ Học viện, triển khai các hoạt động có điểm nhấn và chiều sâu, tạo ra sự chuyển biến tương đối toàn diện. Các liên chi, chi đoàn dưới sự định hướng, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Học viện đã có sự tìm tòi, suy nghĩ, thiết kế và tổ chức các hoạt động theo hướng vừa đáp ứng nhu cầu, sở thích của đoàn viên, thanh niên, đồng thời đã cố gắng gắn với việc gián tiếp hoặc trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện. Những thành quả đạt được trong năm 2019 sẽ là nền tảng và động lực mạnh mẽ để thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện tiếp tục Báo chí và Tuyên truyền phát triển đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và

sự nghiệp phát triển Học viện.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

- Mặc dù đã xác định được tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, song thực tế vẫn chưa được đầu tư, coi trọng đúng mức. Công tác quản lý, giáo dục chưa đồng bộ và thống nhất giữa các bộ phận trong Nhà trường và Đoàn thanh niên. Quá trình đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo còn nặng về kết quả học tập văn hóa, coi nhẹ việc rèn luyện nhân cách của sinh viên; chưa có biện pháp để kiểm soát đánh giá mức độ nhận thức của đoàn viên - sinh viên.

- Tuy đã có nhiều cố gắng, song các hoạt động nhằm giáo dục tư tưởng chính trị đôi khi còn khô cứng, nặng về thuyết giáo, một số hình thức chưa hoặc không còn phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của thanh niên, sinh viên.

- Mặc dù cũng đã có sự đầu tư tìm tòi, suy nghĩ, đổi mới, bước đầu có những chuyển biến tích cực, hiệu quả các hoạt động đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học và tìm kiếm việc làm đã được nâng lên, song về cơ bản việc đổi mới vẫn còn chưa theo kịp với sự phát triển của xã hội, của Nhà trường và đòi hỏi của đoàn viên - sinh viên.

- Do khó khăn về kinh phí nên số lượng đoàn viên tham gia các hoạt động tình nguyện còn rất khiêm tốn so với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên; chưa phát huy được vai trò của đoàn viên là cán bộ trẻ trong việc triển khai phong trào thanh niên tình nguyện; công tác xã hội hoá các hoạt động tình nguyện còn yếu.

- Nhận thức về thanh niên và công tác thanh niên ở một số đơn vị trong Học viện hiện nay vẫn chưa đầy đủ. Còn có những quan điểm cho rằng công tác thanh niên là nhiệm vụ của Đoàn thanh niên, vì vậy vẫn còn tình trạng công tác thanh niên chưa được triển khai một cách đồng bộ và toàn diện. Vẫn còn sự nhận thức, nhìn nhận chưa đúng về vai trò của tổ chức Đoàn trong Nhà trường, chưa có sự đánh giá khách quan về tổ chức Đoàn và cán bộ Đoàn, dẫn

đến tình trạng chưa quan tâm chỉ đạo, đầu tư thích đáng cho các hoạt động của Đoàn, không tạo ra động lực để cán bộ Đoàn hoạt động.

- Đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt của Học viện đa số là cán bộ kiêm nhiệm vì vậy việc đầu tư thời gian, sức lực, trí lực cho công tác Đoàn chưa thích đáng. Vẫn còn có những cán bộ Đoàn còn thiếu nhiệt tình, chưa làm tốt trách nhiệm, vai trò của mình trong việc xây dựng, chỉ đạo và tổ chức phong trào. Vẫn còn có một số cán bộ đoàn ở liên chi, chi đoàn còn yếu về các kỹ năng chuyên môn, dẫn đến tình trạng chưa thể hiện được vai trò của mình trước tập thể đoàn viên trong liên chi, chi đoàn, hạn chế trong việc thiết kế chương trình hoạt động của liên chi, chi đoàn, do đó hoạt động của liên chi, chi đoàn kém tính sáng tạo, nhàm chán, không thu hút được đoàn viên.

- Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên - sinh viên là tốt nhưng có một điểm là vẫn chưa tham mưu được cho Đảng uỷ để xây dựng một tiêu chí đánh giá quá trình phấn đấu trở thành đảng viên của đoàn viên - sinh viên một cách cụ thể, chính xác, công bằng dẫn đến việc xét giới thiệu đôi khi còn khó khăn, bế tắc.

- Chất lượng đoàn viên - sinh viên được giới thiệu sang Đảng đã được Đoàn Học viện quan tâm, chú trọng nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ đoàn viên sinh viên chưa coi đây là cả một quá trình phấn đấu, ít tham gia hoặc tham gia các hoạt động còn mang tính chất hời hợt, cơ hội hoặc mục đích vào đảng chủ yếu là lợi ích bản thân

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Đoàn Khối

- Cần có kế hoạch chương trình hoạt động nhiệm kỳ, hằng năm, hằng quý, hằng tháng triển khai về các tổ chức đoàn trực thuộc;

- Cần thường xuyên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ đoàn không chỉ là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở mà còn tạo điều kiện, phối hợp với đoàn cơ sở mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ đoàn các tổ chức đoàn trực thuộc.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật kịp thời.
- Hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở Đoàn để hoạt động, đặc biệt là các mô hình hay, cách làm mới...
- Kịp thời khen thưởng cho những thành tích mà tập thể cũng như các cá nhân trực Đoàn Học viện đã được trong năm học

2. Đối với những vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học

- Trước hết cần nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác thanh niên nói chung và công tác Đoàn trong trường đại học nói riêng. Công tác thanh niên, công tác Đoàn phải được triển khai thực hiện một cách đồng bộ đảm bảo có sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ của các bộ phận, phòng ban, đoàn thể trong nhà trường. Đặc biệt Đoàn thanh niên cần chủ động trong việc đề xuất, tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về những chủ trương, giải pháp, chính sách liên quan tới thanh niên và công tác thanh niên.

- Đoàn thanh niên phải thực hiện tốt chức năng là trường học chính trị của tuổi trẻ, tạo môi trường để đoàn viên - sinh viên rèn luyện, trau dồi đạo đức, đồng thời Đoàn cũng phải thể hiện được vai trò của mình trong tập hợp đoàn viên - sinh viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện. Các hoạt động của Đoàn phải gắn với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường, đồng thời nội dung hoạt động phải đảm bảo tính vui tươi, phù hợp với tâm lý của tuổi trẻ.

- Đoàn phải thực hiện tốt vai trò chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên - sinh viên. Phải là chỗ dựa về tinh thần, là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề quan tâm của đoàn viên - sinh viên với lãnh đạo các cấp.

- Phải đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ Đoàn, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở; không để lọt

vào Đoàn những người cơ hội, không tâm huyết, không có năng lực công tác Đoàn.

- Cần coi trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đi đôi với kỷ luật nghiêm minh.

- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Học viện cần khai thác triệt để, có hiệu quả tính đa ngành, đa lĩnh vực và tiềm năng to lớn vốn có của các liên chi, chi đoàn trực thuộc để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm phát triển thành những phong trào thi đua mạnh mẽ mang bản sắc riêng của Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trên đây là báo cáo thành tích năm 2019, Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền, kính mong Đoàn cấp trên xem xét và đưa ra chỉ đạo kịp thời, góp phần thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Đoàn Học viện trong thời gian tới gặt hái được nhiều thành công./.

Nơi nhận

- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (để b/c)
- Đoàn Khối các cơ quan TW (để b/c);
- Đoàn HVCTQG HCM (để b/c);
- Đảng ủy, BGĐ HV (để b/c);
- Lưu VPĐ.

TM. BCH ĐOÀN HỌC VIỆN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Thái Hồng Đức